

# FOTON AUMAN WARRIOR 6×4 CHASSIS TRUCK 375 แรงม้า ระบบเบรก ABS รถบรรทุกสิบล้อ 2 เพลา อเนกประสงค์



บริษัท โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้การบริหารงานของกลุ่มบริษัท ตันจง อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เริ่มนำรถบรรทุกโฟตอนเข้าสู่ตลาดประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555 และมีพันธกิจที่จะเป็นผู้นำรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์อันดับ 1 ของจีน ในประเทศไทย และเพื่อเป็นการต่อยอดผู้นำด้านรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ ขอแนะนำรถบรรทุกสิบล้ออเนกประสงค์ FOTON AUMAN WARRIOR 6×4 CHASSIS TRUCK 375 แรงม้า ระบบเบรก ABS ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ ถือเป็นรถบรรทุกจีนขนาดใหญ่รุ่นแรกที่ประกอบขึ้นในประเทศไทยด้วยมาตรฐานที่เชื่อมั่นได้ในคุณภาพจาก บริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอร์ริง แอนด์ แอสเซมบลีย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TCMA



บริษัท ทีซี แมนูแฟคเจอร์ริง แอนด์ แอสเซมบลีย์ (ประเทศไทย) หรือ TCMA จัดเป็นบริษัทที่มีไลน์การผลิตชั้นนำของประเทศไทย ได้รับ ISO 9001 version 2008 เต็มเปี่ยมด้วยมาตรฐานการประกอบที่สมบูรณ์แบบ ด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย

**เพียบพร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ**

**จากบริษัทซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก**

สำหรับสิ่งที่ย้ำความมั่นใจให้ลูกค้าของ TCMA ก่อนการส่งมอบรถทุกคัน คือการตรวจสอบคุณภาพถึง 2 ขั้นตอน อันได้แก่ การตรวจเช็คภายนอกและการตรวจสอบคุณภาพของหัว Cabin ด้วยระบบ Water test ซึ่งมั่นใจได้ว่าน้ำไม่รั่วซึมเข้าห้องเครื่อง และที่สำคัญคือการตรวจสอบระยะเบรกที่ได้มาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก ตอกย้ำความปลอดภัยในทุกเส้นทางการขับขี่

TCMA ผงาดความยิ่งใหญ่เหนือคู่แข่ง ถือเป็นบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตจาก 3 แหล่งผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของโลก อันได้แก่ ญี่ปุ่น เยอรมนี และจีน ทำให้ FOTON AUMAN WARRIOR ได้มาตรฐาน แข็งแรง ทนทาน ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้งานของคุณ โดดเด่นและเหนือชั้นด้วยระบบช่วงล่างที่ใช้เทคโนโลยี Steyr ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่ใช้ในการผลิตรถบรรทุกจากยุโรป

ด้วยสมรรถนะยอดเยี่ยม ให้พลังจุดลากถึง 375 แรงม้า เพิ่มพลังบรรทุกด้วยเฟืองท้ายอัตราทด 4.111 ด้วยแบบสองเพลา 6X4, เพลาหลังแบบ Single Deduction รองรับน้ำหนักรวมได้ถึง 25 ตัน เสื่อเฟืองท้ายออกแบบให้สูงจากพื้น สะดวกใช้งาน ลุยได้ทุกสภาวะถนน พร้อมระบบ Differential Lock เพิ่มพลังให้ผ่านอุปสรรคโดยง่าย

ไม่เพียงคุณภาพที่ได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งเท่านั้น รถบรรทุกโฟตอนทุกคันและ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบริษัทตันจงทั้งหมด ยังจะได้รับการดูแลหลังการขายด้วยบริการที่เป็นเลิศ จากหน่วยบริการลูกค้า TC C.A.R.E หรือ Tanchong Customer Assistance for Roadside Emergencies ที่พร้อมจะรับใช้ท่านตลอดเวลา ด้วยความรวดเร็ว ทุ่มใจ ใส่ใจทุกท่าน

### **ปัจจุบัน โฟตอน มีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการ**

ด้วยศักยภาพของการเป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่ง ในแวดวงรถบรรทุกจีน ผ่านกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย มั่นใจได้ในมาตรฐานระดับสากล ผนวกกับความแข็งแกร่งและมั่นคงของกลุ่มบริษัท ตันจง อินเทอร์เน็ตชั้นแนวทึมงานบริหารที่มีความชำนาญในธุรกิจรถยนต์มาอย่างยาวนาน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามอบให้กับลูกค้า

“โฟตอน มั่นใจในมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ดีกว่าให้คุณ”

**“FOTON Made Here to Serve You Better”**